



ประกาศกรมศิลปากร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตามประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้าง
บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑
อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

เลขประจำตัวคัดเลือก	ชื่อ - ชื่อสกุล
๑	นายพนวิช นครชัย
๒	นางสาวสุรัสวดี เต็มทรัพย์
๓	นางสาวดลชนก ดีชัยยะ
๔	นายภคิน หนูปัทยา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เลขประจำตัวคัดเลือก	ชื่อ - ชื่อสกุล
๑	นางสุนนา พิบูลแถว
๒	นางสาวอนงค์รัตน์ สังข์กลาง
๓	นางดวงแข ผ่องบุญชู

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติและการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อ
ดังกล่าวข้างต้น สำนักบริหารกลาง ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครคัดเลือกกว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งตรงตามที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนั้น หากภายหลังพบว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใด
มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจะถือว่าผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชวนพิศ ศรีธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ
กองราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร



ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง
โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ และประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

๑) ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากร
บุคคลและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา
๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร ชั้น ๔ กรมศิลปากร ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตามกำหนด
การคัดเลือกฯ ในตารางดังต่อไปนี้

วัน/เวลาสอบคัดเลือก	วิชาที่สอบคัดเลือก/คะแนน	สถานที่คัดเลือก
วันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ๑. การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) คะแนน ๑๐๐ คะแนน ๑.๑ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๒ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๓ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ๒. การวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนน ๑๐๐ คะแนน	ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร ชั้น ๕

วัน/เวลา...

- ๒.๓ เป็นหน้าที่ของผู้รับการคัดเลือกต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบและห้องสอบ
- ๒.๔ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งมีรูปถ่ายในบัตร ไปแสดงในวันคัดเลือกด้วย หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบก็ได้
- ๒.๕ ปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด
- ๒.๖ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
- ๒.๗ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ เข้าห้องสอบ เมื่อดำเนินการไปแล้ว ๓๐ นาที

๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๔. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากรและทางเว็บไซต์ <http://www.finearts.go.th> “หัวข้อรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกรมศิลปากร”

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนี้หรือทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสุนทิพย์ สร้อยสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ
ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศิลปากร